




# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

18 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>นโยบาย รมว.สร.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (thecoverage, thajobgov, maharasadorn)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึงการฉีดวัคซีน HPV ให้เป็นหนึ่งในนโยบาย Quick win โดยเร่งรัดการฉีดในหญิงอายุ 11-20 ปี ได้มอบให้กรม คร.เร่งกำหนดแนวทางการให้วัคซีน และให้ สสจ.ประเมินจำนวนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมอบให้สปสข.เร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม ตั้งเป้าหมายต้องฉีดวัคซีน HPV ให้ได้อย่างน้อย 1 ล้านโดสภายในเวลา 100 วัน ส่วนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ต้องให้เป็นการแพทย์และสุขภาพอย่างแท้จริง และปิดกั้นการใช้เพื่อสันทนาการ รวมถึงร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่ยังไม่ผ่านสภาฯ ต้องไปดูในร่างกฎหมายว่า มีข้อควรปรับปรุง แก้ไข ให้ครอบคลุมตามข้อห่วงใยของสมาชิกสภาฯ ที่อภิปรายให้ความเห็นไว้หรือไม่ พร้อมยืนยันต้องมีกฎหมายออกมาควบคุมดูแล</p>	-
<p><b>มอบหมายงาน รมช.สร. ดูแล 3 กรมใหญ่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึงการแบ่งภาระงานของ รมว.สร. และรมช.สร. ได้เตรียมจัดทำคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยการมอบหมายงานให้ รมช.สร. จะเป็นกรมใหญ่ไม่น้อยกว่า 3 กรม เช่น กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงระดับ 10 จะมีการเสนอรายชื่อต่อที่ประชุม ครม. ภายในวันที่ 26 ก.ย.นี้</p>	-
<p><b>รมว.เปิดหน่วยทันตกรรมไตเทียม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, บ้านเมือง, ข่าวสด, 77kaoded, INN, thestatestimes)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เป็นประธานเปิดศูนย์ทันตกรรมและศูนย์ไตเทียม รพ.วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคณะผู้บริหาร สธ. และ อสม. เข้าร่วมงานด้วย พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการการแพทย์แผนไทยฯ สังกัดเขตสุขภาพที่ 6 พร้อมเผยถึงนโยบายการทำงานด้านสาธารณสุขว่า พร้อมทั้งจะสานต่อการทำงานตามแนวทางของรัฐบาลชุดก่อน รวมทั้งนโยบายที่ค้างไว้ก่อนหมดวาระ เช่น ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข ที่เหลือเพียงขั้นตอนที่จะนำเสนอ และอาจพบทวนเรื่องหลักประกันในการทำหน้าที่ของ อสม. ที่จะมีกฎหมายรองรับได้หรือไม่</p>	-
<p><b>แนวคิดผลิตหมอบประจำถิ่น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus, เพจ ติดตามการปฏิรูปประเทศกับหมอซูซี่</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สร. กล่าวถึงแนวคิดให้มีแพทย์ประจำ รพ.สต. ให้ได้แห่งละ 3 คน ว่า รพ.สต. ในประเทศไทยรวมแล้ว 8,500 ตำบล ควรมีแพทย์หมุนเวียนกว่า 25,000 คน รวมถึงฝากแพทย์สภา คัด นร. ม.ปลาย ในแต่ละจังหวัดมาสอบ เช่น จังหวัดหนึ่งใช้แพทย์ใน รพ.สต. 300 คน ทหาร 6 ปี ตกปีละ 50 คน คัดเอาเด็ก 50 คนเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแพทย์ ซึ่งกว่าจะได้แพทย์มาลงพื้นที่ให้ครบต้องใช้เวลาประมาณ 12 ปี จากนั้น ให้กลับมาทำงานที่อำเภอหรือตำบลในจังหวัดเดิมเพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ และช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนในชนบท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>- โฟสต์ เรียนหมอ นะ ไม่ใช่เกณฑ์ทหาร จะไปคัดเลือกแล้วยึดเยียดให้เรียน แล้วมองแต่ รพ.สต. ส่วน รพช. รพศ. ฯลฯ ไม่ต้องมีหมอมาร่วมหรือ ไม่แก้ระบบ แถมเพิ่มภาระงาน คิดว่า 6 ปี ไม่มีไหลออกหรือไง รวมถึงโรงเรียนแพทย์ก็จำกัดการรับ ทั้งนี้ เคยเพิ่มอยู่ช่วงนึงจนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ</p>	-
<p><b>สนับสนุนนโยบาย สธ. แยกออกจาก ก.พ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ชมรมนักสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี สนับสนุนนโยบาย รมว.สร. กรณีแยกระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรของ สธ. ออกจาก ก.พ. เนื่องจากที่ผ่านมา ชรก.สร. หลายหมื่นคนขาดขวัญกำลังใจและขาดโอกาสเลื่อนระดับที่สูงขึ้น เพราะติดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของ ก.พ. พร้อมเสนอให้ สธ. ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างเสมอภาคเท่าเทียม</p>	-
<p><b>ร้องขอต่อ รมว.สร.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- น.ส.พัสนิษฐ์ มานุกพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ประธานชมรมเครือข่ายพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ. 4 ภาค พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. และขอความช่วยเหลือเยียวยาตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ (C8)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ให้กับพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อทั้งประเทศประมาณ 900-1,000 คน ที่ยังไม่ได้กำหนดตำแหน่งตามที่ สธ. ร่วมกับ ก.พ. เคยประกาศให้ไว้กว่า 9 พันอัตรา โดย รวม.สธ. ตอบรับว่าจะพิจารณาหาทางช่วยเหลือ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก., hfocus, postjung, เพจหมออนามัยซีmouth)</p> <p>- น.ส.อภิสรารัตน์ พันธุ์พลเวช หัวหน้ากลุ่มลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ภาค มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รวม.สธ. พร้อมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมเพื่อผลักดันให้บรรจุลูกจ้างรายวัน รายคาบ รายเดือน สายสนับสนุน 56 สายงาน ปรับสถานะเป็น พกส. และขอให้ช่วยปรับค่าจ้างและค่าตอบแทนสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร เสนอขอให้มีการชดเชยฐานเงินเดือนให้ถึง 15,000 บาท</p>	
<p><b>งานวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, hfocus, opt-news, thecoverage)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รพ.สธ. เป็นประธานเปิดงานวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 5 และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 7 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด Engaging patients for patient safety พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยฯ และประกาศยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยบุคลากรและประชาชน ระยะที่ 2 : 3P Safety Strategy พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับ รพ. ที่เข้าร่วมโครงการ 3P Safety Hospital ปี 2566</p>	-
<p><b>การปราบปรามยาเสพติด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, PPTV)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รวม.คลัง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด และพิธีทำลายยาเสพติดของกลางของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รวม.สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม พร้อมมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาเสพติดให้เบ็ดเสร็จชาติ ทั้งการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ให้การบำบัดรักษา ดูแลและส่งคืนสู่สังคม มีมาตรการในการป้องกัน การลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้มีประสิทธิภาพ โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการดำเนินการเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยตนเอง และรัฐบาลจะจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ อย. ได้แต่งตั้งให้สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นสถานที่เก็บรักษายาเสพติดของกลาง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เพื่อให้การดำเนินการเก็บรักษาเสพติดของกลางเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ส. ทำให้กระบวนการทำลายยาเสพติดทำได้รวดเร็วขึ้น และลดภาระการเก็บรักษา สร้างความมั่นใจประชาชนว่ายาเสพติดจะถูกทำลายโดยเร็วหลังการตรวจพิสูจน์ ไม่มีการนำมาเวียนขายได้อีก ทุกกระบวนการมีความโปร่งใสทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้</p>	-
<p><b>เทคโนโลยีระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- นายถาวร ขาวแสง ผอ.กองแบบแผน สบส. กล่าวว่า ได้ทำโชว์รูมแสดงแบบอาคารสถานพยาบาลเสมือนจริงหรือ 3 มิติ (Virtual Health Care Buildings Showroom : VHBS) ด้วยเทคโนโลยีระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ซึ่งมีมากถึง 150 แบบ ครอบคลุมตั้งแต่ รพศ. รพท. รพช. โดยสามารถสวมแว่น VR ชมแบบอาคารได้ทุกส่วน เพื่อพิจารณาแบบที่สอดคล้องกับภารกิจของอาคารที่จะสร้างใหม่ และสามารถปรับฟังก์ชันให้เหมาะสมกับงาน พร้อมปรับปรุงข้อมูลราคาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งสนับสนุนในอาคาร ทำให้เกิดความสะดวกในการของบฯ จากสำนักงานประมาณ เป็นงบประมาณในการก่อสร้างในปี 2568</p>	-